

รู้ไว้...ใช้ว่า “กู้เงินสหกรณ์” ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ....ดีดี

“5D” ของการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการ “กู้เงินกับ สอ.กปส.จก.” ทุกประเภทการกู้ ถึงแม้ระเบียบสหกรณ์ไม่ได้บังคับให้สมาชิกต้องทำประกัน แต่ถ้าสมาชิกสหกรณ์รุ่นใหม่ ต้องการกู้เงินสหกรณ์แล้วหาผู้ค้ำประกันไม่ได้ เนื่องจากผู้ค้ำประกันไม่มั่นใจจะต้องมาขอใช้หนี้สินให้แก่สมาชิกแทนในอนาคต ดังนั้น การทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินที่เราอยู่กับสหกรณ์ โดยระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ “สอ.กปส.จก.” เป็นผู้รับประกันภัย อย่างน้อยสมาชิกที่จะกู้เงินกับสหกรณ์บอกเรื่องราวนี้แก่เพื่อนสมาชิกด้วยกันที่จะค้ำประกันให้ เขาก็จะยินดีเป็นผู้ค้ำประกันให้

วันนี้ สอ.กปส.จก. มีข้อแนะนำ “5D” ของการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มาฝากสมาชิก เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ครับ

D1. เพื่อความสบายใจของเราเอง

การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่ออย่างแรกก็เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเราเอง เพราะชีวิต คือ สิ่งไม่แน่นอน การมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตจะทำให้สมาชิกมั่นใจในทุกก้าวของการใช้ชีวิต

D2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้ำประกัน

การกู้เงินสหกรณ์ จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ค้ำประกันว่า จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการต้องรับชำระหนี้แทนในอนาคต

D3. เพื่อป้องกันไม่ให้อาหาระหนักตกไปถึงทายาท

กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ในระหว่างที่ยังผ่อนชำระหนี้ สหกรณ์ไม่ครบ บริษัทผู้รับประกันจะทำหน้าที่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือแก่สหกรณ์ให้ทั้งหมด โดยไม่ต้องกังวลว่าภาระหนี้จะตกไปถึงทายาทของสมาชิก

D4. เพื่อเป็นมรดกไว้ให้ครอบครัวและคนที่รัก

การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากจะไม่สร้างภาระให้กับครอบครัวหรือคนที่รักแล้ว เงินที่เหลือจากการชำระหนี้กับสหกรณ์ จะส่งผลกลับมาเป็นมรดกให้กับผู้ที่อยู่ข้างหลังอย่างน้อยก็เพื่อเป็นทุนให้สามารถตั้งหลักในการดำเนินชีวิตได้อีกครั้ง

D5. เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์

ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ที่ใช้บริการ “กู้เงินสหกรณ์” การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสหกรณ์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยง “หนี้สูญ” หรือ “หนี้ NPL” ให้กับสมาชิกสหกรณ์อันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วยนั่นเอง